

Số: /TB-UBND

Bình Sơn, ngày tháng năm 2023

**THÔNG BÁO****Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại cuộc họp nghe các cơ quan đề xuất phân khai kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới từ nguồn vốn cấp trên hỗ trợ**

Ngày 08/5/2023, Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền chủ trì cuộc họp nghe các cơ quan đề xuất phân khai kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới từ nguồn vốn cấp trên hỗ trợ theo Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Chủ tịch UBND xã: Bình Thuận, Bình Phước, Bình Hải, Bình An và đại diện Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT đề xuất phân bổ kinh phí cho các địa phương, các phòng, ban, đơn vị liên quan đối với các danh mục, công trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 từ nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh và ngân sách huyện; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp; Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau:

**1. Cơ bản thống nhất với đề xuất của Phòng Nông nghiệp và PTNT về dự kiến phân bổ kinh phí cho các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan đối với các danh mục và bố trí nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 theo cơ cấu nguồn vốn phân bổ. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương được giao dự toán phải thực hiện bảo đảm yêu cầu về cơ cấu nguồn vốn, vốn huy động, hiệu quả, mục tiêu đề ra và thanh quyết toán theo quy định.**

Riêng đối với xã Bình An trình bày khó khăn của địa phương trong việc huy động vốn nên không nhận hỗ trợ kinh phí nội dung sáng, xanh, sạch, an toàn, vì vậy giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện khảo sát, làm việc với địa phương để thống nhất đề xuất bổ sung 01 xã trong số các xã theo kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao để thay thế cho UBND xã Bình An, nhưng phải có đối ứng bảo đảm huy động vốn thực hiện theo đúng Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Đối với nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển điểm du lịch nông thôn: Trên cơ sở ý kiến tiếp nhận của UBND xã Bình Thuận và thống nhất của Phòng Văn hóa

thông tin tại cuộc họp sẽ báo cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Bình Thuận thực hiện theo quy định; giao UBND xã Bình Thuận xây dựng kết nối phát triển các điểm du lịch có sản phẩm du lịch tại địa phương trong năm 2023, có phương án, kế hoạch thực hiện cụ thể.

Đối với nội dung hỗ trợ dự án liên kết sản xuất, thống nhất báo cáo UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện hỗ trợ cho Phòng Nông nghiệp và PTNT và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp để thực hiện theo quy định và đạt hiệu quả mục tiêu đề ra, yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp khảo sát chọn đơn vị liên kết theo quy định. trong đó yêu cầu đặt ra việc liên kết phải theo chuỗi giá trị, bắt buộc phải có sản phẩm cụ thể, đảm bảo liên kết vùng sản xuất tập trung, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, suât xuất theo hướng an toàn, gắn với xây dựng mã vùng, tạo ra sản phẩm OCOP duy trì ổn định, bền vững.

## **2. Tổ chức thực hiện:**

2.1. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Chủ trì, làm việc với các địa phương để hoàn chỉnh Tờ trình và hoàn thiện hồ sơ chậm nhất ngày 11/5/2023 để phân khai vốn cho các cơ quan và địa phương, có cam kết huy động nhân dân, bố trí vốn ngân sách xã để thực hiện KDC kiểu mẫu, gửi về Phòng Nông nghiệp và PTNT; trên cơ sở đó, Phòng Nông nghiệp và PTNT chỉ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp trình giao ban tập thể lãnh đạo UBND huyện cho ý kiến trong **tuần làm việc thứ 19/2023**.

Trong đó, đối với những nội dung danh mục hỗ trợ có mục tiêu nhưng không có vốn đối ứng kinh phí ngân sách huyện, sau khi được tập thể UBND huyện thống nhất, giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND huyện phân khai kinh phí cho các đơn vị, địa phương để sớm triển khai thực hiện. Đối với những nội dung, danh mục nào yêu cầu kinh phí từ nguồn ngân sách huyện thì tham mưu UBND huyện thực hiện theo đúng quy chế làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện. Đối với nội dung nào được phân khai nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể về việc triển khai thực hiện đối với từng nội dung dự án và khó khăn, vướng mắc thì tham mưu UBND huyện báo cáo, đề xuất với Sở Nông nghiệp, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh để được hướng dẫn.

2.2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND huyện phân bổ kinh phí cho các địa phương, các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 từ nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh và ngân sách huyện theo đúng quy định.

2.3. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng nông thôn gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 tại các địa phương (có điều kiện triển khai thực hiện). Quá trình tham mưu xây dựng

Kế hoạch phải bám vào Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện ủy về phát triển dịch vụ, Kế hoạch số 68-KH/HU ngày 10/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 02/22/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, các văn bản của Trung ương về phát triển du lịch sinh thái, qua đó lấy ý kiến của cơ quan và địa phương liên quan, hoàn chỉnh trình UBND huyện **chậm nhất ngày 20/5/2023**.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- CT, PCT UBND huyện;
- Theo thành phần tham dự;
- VPUB: C, PCVP, CVNN;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trịnh Quang Đạt**